

Những năm qua, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hạn chế các tiêu cực, tạo sự bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật.

# Đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp

đổi mới, chất lượng các mặt công tác có những chuyển biến tích cực. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, điều tra án được chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. Ngành Công an đã điều tra, khám phá 100% các vụ trọng án, bóc gỡ nhiều đường dây ma túy lớn, triệt xóa các điểm, tụ điểm hình sự, ma túy phức tạp trên địa bàn, không để hình thành các tổ chức tội phạm theo kiểu "xã hội đen", lộng hành gây bức xúc trong nhân dân. Ngành Kiểm sát thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nhiều khâu đột phá nhằm thực hiện tốt công tác hành quyết; kiên quyết chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc, vụ án được dư luận quan tâm. Nhiều vụ án hình sự được tổ chức xét xử lưu động, góp phần tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật trong nhân dân và phòng ngừa, răn đe tội phạm. Đã thực hiện nhiều giải pháp đổi mới các thủ tục hành chính tư pháp trong giải quyết, xét xử các loại vụ án;



Các phiên tòa được xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp.

ứng dụng công nghệ thông tin vào các quy trình, thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp hỗ trợ cho hoạt động xét xử tại tòa án, giải quyết các yêu cầu của công dân trước và sau phiên tòa. Nhằm tăng cường tổ chức phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh xây dựng tiêu chí phiên tòa công khai để hội đồng xét xử hai cấp áp dụng trong tranh tụng và tranh luận dân chủ tại phiên tòa, tạo điều kiện cho người tham gia phiên tòa được trình bày đầy đủ ý kiến của mình, không hạn chế thời gian tranh luận, tập trung và hướng người tham gia tranh tụng vào trọng tâm vụ án...; qua đây, bảo đảm tính dân chủ, bình

đẳng trước pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người bào chữa và người bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của các đương sự; bảo đảm cho việc xét xử được thực hiện đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác đặc xá và thi hành án hình sự có nhiều chuyển biến, thực hiện nghiêm quy trình, quy định trong công tác giam giữ. Có thể nói, trong những năm qua, các cơ quan tố tụng thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49, thể hiện vai trò, trách nhiệm của từng ngành, từng lĩnh

## Bốn thí sinh Việt Nam thi Olympic Tin học quốc tế lần thứ 30 đều giành huy chương

(qndn.vn) Olympic Tin học quốc tế lần thứ 30 năm 2018 có tổng số 335 thí sinh đến từ 87 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Kết quả có 167 thí sinh đoạt huy chương, chiếm tỷ lệ 49,85% số thí sinh tham dự. Với tỷ lệ đạt huy chương 100%, đội tuyển quốc gia Việt Nam xếp thứ 12 thế giới và thứ 2 khu vực Đông Nam Á.



Theo đó, em Phạm Đức Thắng, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội giành huy chương vàng; em Hoàng Xuân Nhật, học sinh lớp 12, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh giành huy chương bạc. Các em: Nguyễn Hoàng Hải Minh và Nguyễn Khánh giành huy chương đồng. Hiện hai em đang là học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Thành tích của đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Tin học quốc tế năm 2018 đã khép lại một mùa Olympic khu vực và quốc tế thành công với 38/38 thí sinh dự thi đoạt huy chương (13 huy chương vàng, 14 huy chương bạc, 11 huy chương đồng). Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của học sinh phổ thông Việt Nam trên đấu trường trí tuệ quốc tế.

## Sẵn sàng chuyển đổi thuê bao 11 số về 10 số

(nhandan.com.vn) Từ 0 giờ ngày 15/9 tới, khoảng 60 triệu thuê bao điện thoại di động 11 số sẽ lần lượt được chuyển thành 10 số theo kế hoạch được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Đến thời điểm hiện tại, tất cả các nhà mạng đều đã rà soát, xây dựng và hoàn thiện phương án, đồng thời hoàn thành quá trình thử nghiệm nhằm bảo đảm việc chuyển đổi số diễn ra suôn sẻ, hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đối với khách hàng. Mặc dù tất cả các nhà mạng đều khẳng định đã chuẩn bị phương án tốt nhất cho quá trình chuyển đổi số nhằm hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng tới khách hàng, thế nhưng, thực tế việc chuyển đổi vẫn tiềm ẩn không ít phiền toái, rắc rối cho người sử dụng di động. Trước hết, với một số dịch vụ trực tuyến như Viber, Zalo hay Facebook,... mà người sử dụng đã xác thực tài khoản bằng số điện thoại di động cũ thì khi chuyển số sẽ phải thực hiện đăng ký lại theo số mới.



Phiên phức còn lớn hơn với những người đã sử dụng thuê bao 11 số để đăng ký các dịch vụ ngân hàng. Đơn cử, dịch vụ ngân hàng trực tuyến (Mobile banking) nhằm truy vấn tài khoản cũng như thực hiện một số giao dịch trực tuyến thì số điện thoại lúc đăng ký là hết sức quan trọng và khi số điện thoại thay đổi, nếu khách hàng không kịp thời đăng ký lại số mới, có thể sẽ không sử dụng được dịch vụ. Được biết, cả Cục Viễn thông lẫn các nhà mạng đã và đang cố gắng tiếp tục làm việc với các đơn vị như Zalo, Viber, Facebook, Google,... để thông báo về kế hoạch chuyển đổi cũng như tìm kiếm giải pháp hữu hiệu nhất hỗ trợ người dùng di động trong nước. Tuy nhiên, về phía người dùng di động cần chủ động nắm bắt đầy đủ thông tin chung quanh việc chuyển đổi để kịp thời thực hiện các thủ tục cần thiết, nhằm hạn chế những ảnh hưởng có thể xảy ra.

# Chung tay vì trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh



Đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trao tiền hỗ trợ cho gia đình có trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh.

Mỗi năm, qua khám sàng lọc, toàn tỉnh phát hiện hàng trăm trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh. Thông qua các tổ chức, các chương trình, rất nhiều trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ kinh phí để phẫu thuật, qua đó giúp các em có trái tim khỏe mạnh để hòa nhập cuộc sống. Những ngày đầu tháng 8, cùng đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh chúng tôi đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Hiền, thôn Đông Thành, xã An Ấp (Quỳnh Phụ) không may có con bị bệnh tim bẩm sinh. Niềm vui hiện trên khuôn mặt chị khi biết tin gia đình được Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ 40 triệu đồng

cho con chị sau phẫu thuật. Chị Hiền cho biết: Khi sinh con được 2 tháng, đi khám phát hiện con mắc bệnh tim bẩm sinh, mặc dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nhưng vì thương con gia đình đã vay mượn đưa con đi phẫu thuật hết hơn 50 triệu đồng. Với số tiền lớn như vậy, nếu không có sự hỗ trợ từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam không biết khi nào gia đình mới trả hết nợ. Giờ nhìn con khỏe mạnh, nõ đùa, ước mơ chữa bệnh cho cháu đã trở thành hiện thực. Niềm vui, tiếng cười hạnh phúc lại tràn ngập trong gia đình. Theo thống kê của Bệnh viện Nhi Thái Bình, trong vài năm gần đây, số trẻ mắc bệnh tim



Nhiều trẻ em nghi mắc bệnh tim bẩm sinh được các bác sĩ khám sàng lọc miễn phí.

bẩm sinh ở tỉnh ta ngày càng có chiều hướng gia tăng. Nếu như năm 2015, toàn tỉnh có 501 trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh chuyển lên tuyến trên điều trị, năm 2016 là 510 trẻ, thì đến năm 2017 con số này đã tăng lên 530 trẻ. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh đã có 300 trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh chuyển lên tuyến trên điều trị. Tim bẩm sinh là căn bệnh làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của mỗi trẻ. Nhiều trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh không được chữa trị kịp thời đã để lại những hậu quả nặng nề. Trong khi đó, hầu hết những trẻ bị bệnh tim bẩm sinh đều rơi vào những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, điều

kiện sinh hoạt thiếu thốn, trong khi kinh phí chữa trị lại rất lớn, từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng/ca phẫu thuật. Nhiều năm qua, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tích cực phối hợp với ngành Y tế và các địa phương trong tỉnh thường xuyên liên hệ với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và các bệnh viện tuyến trên có chuyên khoa về tim mạch tổ chức khám sàng lọc miễn phí cho trẻ em trong tỉnh để phát hiện tim bẩm sinh, đồng thời vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cùng chung tay hỗ trợ, nhằm mang lại cho các em những trái tim khỏe mạnh. Theo thống kê, trong 2 năm (2014 - 2015), từ hỗ

Không ngừng nỗ lực trau dồi chuyên môn nghiệp vụ và y đức hết lòng vì người bệnh, những năm qua, bác sĩ điều dưỡng Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn bảo đảm công tác chạy thận nhân tạo diễn ra an toàn, chất lượng. Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện có 34 máy chạy thận nhân tạo, 3 bác sĩ, 16 điều dưỡng. Riêng bệnh nhân điều trị chạy thận chu kỳ là 245 bệnh nhân, chủ yếu là do bệnh thận mãn, chỉ có 10 bệnh nhân đại tháo đờm. Bác sĩ Lê Thị Phương, Trưởng Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Bệnh nhân Khoa Thận nhân tạo thường có thâm niên gần 10 năm, trong đó bệnh nhân đã chạy thận lâu nhất là 18 năm. Hầu hết bệnh nhân của Khoa đều lớn tuổi, hoàn cảnh rất khó khăn, trong đó bệnh nhân nhiều tuổi nhất 84 tuổi, đã chạy thận 8 năm. Chỉ có duy nhất 1 trường hợp bệnh nhân nữ, năm nay 13 tuổi, song đã điều trị chạy thận nhân tạo 2 năm. Với mặt

# BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH Bảo đảm an toàn chạy thận nhân tạo

độ trung bình mỗi bệnh nhân chạy thận từ 2 - 3 lần/tuần, vì vậy mỗi ngày khoa chia bệnh nhân thành 4 ca điều trị, bắt đầu từ 6 giờ và kết thúc vào 22 giờ. Bác sĩ Lê Thị Phương cho biết: Để bảo đảm công tác chạy thận diễn ra an toàn, trước khi Bộ Y tế ban hành quy trình chạy thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã chủ động xây dựng bộ quy trình chạy thận nhân tạo gồm 32 quy trình và triển khai thực hiện nghiêm túc. Đồng thời bố trí các bước công việc chặt chẽ, có sự phân công, bàn giao nhiệm vụ hợp lý và quy định trách nhiệm rõ ràng đối với từng bác sĩ, điều dưỡng ở từng khâu. Từ khi Bộ Y tế ban hành quy trình chạy thận nhân tạo, Khoa đã triển khai thực hiện nghiêm. Đồng thời, Bệnh viện cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy



Bệnh viện Đa khoa Thái Bình có hệ thống máy chạy thận nhân tạo điều trị cho người bệnh.

trình, tập trung vào các khâu quan trọng như công tác vệ sinh, kiểm soát chất lượng nước, chất lượng nước RO phục

vụ lọc máu; súc rửa hệ thống lọc thô, hoàn nguyên nước; dịch lọc thận, quá lọc thận, dây máu, kim chạc, các loại thuốc, quy

trình vận hành máy cũng như bảo đảm ghi chép đầy đủ hồ sơ bệnh án... Đặc biệt, hàng ngày trước khi lọc máu cho bệnh nhân, Khoa thực hiện nghiêm việc kiểm tra, khi các chỉ số bảo đảm mới cho phép lọc máu trên người bệnh. Điều dưỡng Nguyễn Thị Mỹ, Điều dưỡng Trưởng Khoa Thận nhân tạo cũng cho biết: Ngoài không ngừng nỗ lực đổi mới tinh thần, thái độ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, các điều dưỡng của Khoa còn tích cực hỗ trợ nhau học tập, trao đổi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đến nay, các điều dưỡng đều đã được học nâng cao trong 3 tháng tại Bệnh viện Bạch Mai và tham gia các đợt học nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ khác. Ngoài sát bệnh nhân trong suốt ca lọc máu, từ lúc bệnh nhân

bắt đầu đến bệnh viện, chuẩn bị bệnh nhân, chạy máy đến lúc bệnh nhân rời khỏi máy, coi dưỡng vẫn tiếp tục theo dõi bệnh nhân sau khoảng 15 phút rời máy, bảo đảm các chỉ số của bệnh nhân được an toàn, không xảy ra sự cố. Ngoài ra, do đặc thù bệnh tật phải điều trị không ngừng, nhiều bệnh nhân phải bỏ dở học hành, công việc, sức khỏe, tinh thần, kinh tế đều sa sút nên tâm lý chán nản, cùng đồng thời điều đó, các điều dưỡng của Khoa Thận nhân tạo còn thường xuyên tư vấn, chia sẻ, tạo thuận lợi cho người bệnh, đồng thời tích cực phối hợp thực hiện các hoạt động xã hội hóa hỗ trợ, động viên người bệnh vượt qua khó khăn tập trung điều trị. Bệnh nhân Đặng Thị Mướm cho biết: Mặc dù thời gian qua công tác điều trị chạy thận nhân tạo ở một số bệnh viện trong nước có xảy ra sự cố, song chúng tôi rất yên tâm điều trị và tin tưởng vào trình độ chuyên môn cũng như y đức của các y bác sĩ Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Mặc dù vất vả và vì bệnh nhân đồng, phải làm ca kíp không

nghỉ kể cả ngày lễ, tết, song các y bác sĩ Khoa Thận nhân tạo luôn hết lòng vì người bệnh, coi chúng tôi như người nhà, thường xuyên động viên, khích lệ, chia sẻ với bệnh nhân, giúp chúng tôi có thêm động lực duy trì điều trị. Theo bác sĩ Đỗ Thanh Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế: Sở đã tiến hành kiểm tra công tác chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và yên tâm hơn bởi Bệnh viện thực hiện nghiêm túc các quy trình điều trị. Đồng thời luôn chủ động thực hiện các hoạt động giám sát, kiểm tra. Những năm qua, công tác chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện luôn được bảo đảm an toàn, chất lượng, được đồng đảng bệnh nhân ghi nhận. Song không chủ quan, Bệnh viện đã thực hiện các hoạt động nâng cao chất lượng điều trị cũng như chăm sóc bệnh nhân, có phương án phối hợp giữa các khoa trong xử lý tình huống có thể xảy ra, đồng thời tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất, giúp bệnh nhân thuận lợi trong điều trị.